

# บรรณาธิการแถลง

## EDITOR'S NOTE

วารสารฉบับนี้นับได้ว่าออกค่าเช่าเป็นประวัติการณ์เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกัน ประการแรก คณะผู้จัดทำหลายคนต้องพักไปทำหน้าที่สื่อฯครบรอบปีที่ ๔ ของสถาบันเสียดระยะหนึ่ง ประการที่สอง ได้มีการเปลี่ยนโรงพิมพ์ใหม่ ประการที่สาม เรื่องที่ขอไว้เพื่อนำลงบางเรื่องไม่ได้รับตามที่คาดหมายไว้ทำให้ต้องติดต่อบขเรื่องอื่นมาแทน และประการสุดท้าย ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบรรณาธิการฝ่ายวิชาการใหม่ และผู้ช่วยบรรณาธิการสองคนต้องออกไปวิจัยสนามในต่างจังหวัดเสียดระยะหนึ่งด้วย จึงทำให้ขลุกขลักอยู่บ้าง ทั้งหมดนี้ มิใช่จะเป็นการแถลงเพื่อแก้ตัวเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งนั้น จึงเป็นเรื่องที่จะเรียนเพื่อทราบและขออภัยต่อท่านผู้อ่านในความบกพร่องของเราและขอโอกาสให้เราได้แก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

วารสารฉบับนี้ยังไม่มีมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากปกซึ่งได้เปลี่ยนแปลงใหม่โดยคิดว่าจะสวยงาม แต่ก็ยังมีหน้าโฆษณาภายนอกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมซึ่งไม่มีเรื่องนี้ทางเราก็กลั่นสิ้นใจเต็มที แต่จำต้องทำเพราะ “เศรษฐกิจ” บีบตัวจริงๆ ซึ่งหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะเห็นใจ สำหรับการปรับปรุงนั้นเราก็หวังว่า ท่านผู้อ่านจะกรุณาวิจารณ์เพิ่มเติมมาไม่ว่าในด้านเนื้อหาของเรื่องที่ลงไปหรือคำอื่นใด ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยให้แนวคิดในการปรับปรุงให้วารสารมีคุณค่าเพิ่มขึ้นได้ประการหนึ่ง

สำหรับเรื่องที่น่าลงในฉบับนี้ ได้พยายามให้ครอบคลุมวิชาการในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจ และสถิติประยุกต์ โดยในเวลาเดียวกันก็ได้พิจารณาเลือกบทความจากนักวิชาการโดยตรงผสมกับบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดันัก บริหารของหน่วยราชการต่าง ๆ พร้อม ๆ กันนั้นก็ได้คำนึงถึงเรื่องที่เกิดจากความสนใจของท่านผู้อ่านในปัจจุบันประกอบกันไปด้วย จึงหวังว่า จะเป็นที่สบายอารมณ์ของท่านผู้อ่านแต่ละท่านได้บ้าง เพราะบางท่านก็ประสงค์จะอ่านหลักวิชาโดยตรง บางท่านชอบอ่านเรื่องที่เขียนจากประสบการณ์ในบ้าน

เมืองของเราเอง บางท่านก็อยากอ่านทั้งสองประเภท เราจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้อ่าน  
ร่วมงานกับเราด้วยโดยการเขียนบทความทางวิชาการ หรือบทความจากประสบการณ์ที่คิดว่าเป็น  
ประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจของท่านผู้อ่านอื่น ๆ มาลงในวารสารสำหรับฉบับต่อ ๆ ไป

เราจะรอรับความคิดเห็นและความร่วมมือจากท่าน และจะพยายามเซ็นวารสารฉบับ  
เมษายนออกมาให้เร็วที่สุด เพื่อไล่ตามกำหนดเวลาออกให้ใกล้เคียงไปอีกร

บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ